
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 12/2548

วนัพฤหัสบดีที่  24  พฤศจิกายน  2548
ณ  หองประชมุสารนเิทศ  อาคารบรหิาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

1. เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรือ่งที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
มติ รับทราบ ดังนี้

1. ตามทีใ่นวนัที่ 9 – 10 ธันวาคม 2548 จะมีการประชุมใหญเชิงปฏิบัติการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
สมาชกิองคการบริหารสวนตํ าบลทั่วประเทศ ประมาณ 10,000 คน มารวมประชุมที่ มทส ซึ่งเปนกิจกรรมตาม
โครงการของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นั้น เนื่องจากอาจตองใชหองเรียนขนาด 300 ที่นั่ง จัดใหเขาฟงการ
บรรยาย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2548 จึงขอเรียนใหทราบเพื่อใหเกิด
ความตระหนักและเตรียมการรองรับ

2. การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผานมา คณะรัฐมนตรีมีมติใหถอน Mega Project เพื่อทบทวนวา 
โครงการใดเปนโครงการเรงดวนเพื่อพัฒนาประเทศ Mega Project ที่ถอนสวนใหญจะเปนเรื่องของ 
Infrastructure ใน กทม. เชน การขยาย subway ส ําหรบัโครงการผลิตแพทยเปนโครงการสํ าคัญเรงดวนของ
ประเทศ ทีมุ่งเนนเพิ่มผลผลิตแพทย เพื่อสนองความขาดแคลน คณะรัฐมนตรีจะจัดงบประมาณใหเพียงพอกับ
ความตองการในการผลิตแพทย โดยใหเสนอรายละเอียดอีกครั้ง และนอกจากสถาบันแพทยใหมทั้ง 7 แหงแลว 
ยงัไดขยายเพิ่มอีก 1 แหง คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมเปนสถาบันแพทยใหม 8 แหง

3. ในวนัที ่ 24 ธนัวาคม 2548 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะเสนอวาระที่เปนเรื่องเชิงนโยบาย     
3 เรื่อง คือ
1) การบริหารจัดการงานวิจัย
2) การธํ ารงนักศึกษาไวใน มทส
3) การจดัหลักสูตรอบรม “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ”

1.2 สรปุผลการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
มติ รับทราบ สรุปผลการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่ง     

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา (Key Person) มาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม
ศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํ า Roadmap ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาเห็นวาผลการประชุมดังกลาว จะเปนประโยชนตอการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
มติใหเวียนแจงสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับทราบ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนานโยบายของ
สถาบันตอไป
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1.3 สรปุผลการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจํ าปการศึกษา 2549
(ยายไปวาระเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.22)

1.4 สรปุผลการด ําเนินงานเครือขายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจํ าปงบประมาณ 2547
มติ รับทราบ สรุปผลดํ าเนินงานเครือขายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจํ าปงบประมาณ 2547 ซึ่งสถาบันอุดม

ศกึษา 5 แหง ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลอีสาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีไดทํ าขอตกลงรวมกันในการสรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกันเปนเครือขายอุดมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา โดยมีขอตกลงจะพยายามใชทรัพยากรทุกดานรวมกัน เชน ดานบุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย 
อาคารสถานที่ สารสนเทศ และเครื่องมือ อุปกรณ ซึ่งสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนการด ําเนนิงานเครอืขายอดุมศกึษาจงัหวดันครราชสมีา ในปงบประมาณ 2547 เปนปแรก เปนเงิน 
1.6 ลานบาท เพื่อดํ าเนินกิจกรรม จํ านวน 10 โครงการ และโดยที่ สกอ. จัดสรรงบประมาณปดังกลาวใหลาชา จึงให
ใชงบประมาณไดจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548   

2. เรือ่งรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 27 ตลุาคม 2548
มติ รบัรองรายงานการประชุม โดย

1. หนา 5 วาระที่ 1.7 ตามที่เสนอขอแกไข
2. หนา 14  วาระที่ 4.9  ใหคงเดิม เพราะขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมนั้น มีการพูดกันในที่ประชุมแตมิใชเปนมติ

3. เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเลอืกผูแทนจากสภาวิชาการเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
มติ เลือก ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  สาคริก และรองศาสตราจารย ร.อ. ดร.กนตธร  ชํ านิประศาสน เปนกรรมการใน

คณะกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีระยะที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

4.2 ขออนมุตัขิยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มติ อนุมัติใหขยายเวลาการศึกษาของนางสาวนภาพร  แกวดวงดี เลขประจํ าตัว D4310549 นักศึกษาปริญญาเอก   

หลักสูตรสาขาวิชาชีววทิยาสิง่แวดลอม จํ านวน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2548 – 2/2549

4.3 ขอความเห็นชอบผูสํ าเร็จการศึกษา ประจํ าภาคการศึกษาที่ 2/2548  
มติ ใหความเห็นชอบผูสํ าเร็จการศึกษา จํ านวน  1 ราย ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  โดยใหปรับ

แกหัวขอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหเปนตัวพิมพใหญ
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4.4 ขออนมุตัแิตงตั้งอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี เปนกรณีพิเศษ
มติ ใหถอืปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2542 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2542 คือ ผูที่จะไดรับการแตงตั้ง

เปนอาจารยพเิศษ จะตองมวีฒิุตัง้แตปรญิญาโทขึน้ไป และเนือ่งจาก Mr. Mou Yang เปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท
อาจใหเปนผูชวยสอน โดยแตงตั้งเปน TA/RA

4.5 ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2541)

มติ อนมุัติเพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2541) ส ําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2546 และไมไดเขาโครงการสหกิจศึกษา จํ านวน 1 รายวิชา
คือ รายวิชา 617334 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 3(3-0-6) โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 
3/2548 เปนตนไป

4.6 ขออนมุตัเิปลีย่นแปลงกํ าหนดการปฏิทินการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2548
มติ อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา โดยใหเปดภาคการศึกษาที่ 3/2548 ในวันที่ 4 มกราคม 2549 โดยให     

สํ านักวิชาสงระดับคะแนนตัวอักษรของภาคการศึกษาที่ 2/2548 ใหศูนยบริการการศึกษา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 
2548 กอนเวลา 12.00 น. โดยเครงครดั และใหปรับวันนักศึกษาพบอาจารยทีป่รกึษาและลงทะเบยีนเรยีนในภาคการ
ศกึษาที่ 3/2548 ใหสอดคลอง

4.7 ขออนมุตัหิลกัการก ําหนดวธิกีารเพิม่โอกาสใหนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารเีขามาศกึษาใหม   
มติ 1. อนมุตัใินหลักการ  การกํ าหนดวิธีการเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาของ มทส ดังนี้

1) เปดโอกาสใหนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารทีีพ่นสถานภาพนกัศกึษา ยกเวนพนสถานภาพเพราะโทษ
วนิัยนักศึกษา  สามารถขอกลับเขามาศึกษาใหมไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่พนสถานภาพ

2) ใหนกัศกึษายืน่คํ ารองขอกลับเขาศึกษาใหมที่ศูนยบริการการศึกษาลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนเปดภาค
การศึกษาที่ตองการจะเขาศึกษา

3) นกัศกึษาที่เขาศึกษาใหมจะไดรับเลขประจํ าตัวนักศึกษาใหม และตองชํ าระคาหนวยกติทีล่งทะเบียน และคา
ธรรมเนยีมตาง ๆ ในอัตราเดียวกันกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ

4) มหาวทิยาลยัจะเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรที่รับเขาศึกษา และตองมีเนื้อหาสาระเหมือน
หรอืคลายคลึงกัน และมีจํ านวนหนวยกติเทยีบเทาหรือมากกวาที่กํ าหนดไวในหลักสูตร

5) รายวิชาที่นํ ามาเทียบโอนไดตองมีระดับคะแนนตัวอักษรไมตํ่ ากวา C หรือ S หรอืเทียบเทา โดยเทียบโอนได
ไมเกิน 1 ใน 2 ของจํ านวนหนวยกติของหลักสูตรที่รับเขาศึกษา

6) รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนจะบันทึกเปนระดับคะแนนตัวอักษร ST และใหนับรวมหนวยกิตของราย
วชิานัน้เขากับหนวยกิตสอบไดของหลักสูตรที่รับเขาศึกษา

7) ใหนกัศกึษาชํ าระคาธรรมเนียมในการเทียบโอน 1,000 บาทตอครั้ง และ 250 บาทตอหนวยกิต
8) ใหคณะกรรมการที่คณบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาที่เกี่ยวของเปนผู

พจิารณารบันักศึกษา และพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา หากมีความจํ าเปนอาจขอความเห็นจากสาขาวิชาที่
รบัผดิชอบวิชานั้นประกอบการพิจารณาเทียบโอน
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9) ผูทีไ่ดรบัการพจิารณาใหกลบัเขาศกึษาใหม มรีะยะเวลาการศกึษาเสมอืนนกัศกึษาใหมตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

2. ใหยกรางระเบียบเพื่อนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.8 ขอความเห็นชอบแตงตัง้ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
(เปนวาระลับ)

4.9 ขออนุมัติอตัราคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบนัและโครงการอื่น ๆ ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว  สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มติ อนุมัติใหกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ภาคการศึกษาละ 
40,000 บาท หรือปการศึกษาละ 120,000 บาท   

4.10 ขออนุมัติอตัราคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบนัและโครงการอื่น ๆ ของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

มติ 1. อนมุตัใิหก ําหนดอตัราคาธรรมเนยีมผลติดษุฎบีณัฑติฯ ของสาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคการศกึษาละ 40,000 บาท
หรอืปการศึกษาละ 120,000 บาท

2. ในกรณจีายไมถึง 40,000 บาท/ภาคการศึกษา ใหนํ าเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี
3. กรณีการเก็บเงินนักศึกษารายที่จายกอนหนาที่จะมีมติในครั้งนี้ โดยยอนหลังไปถึงภาคการศึกษาที่ 1/2546 นั้น 

มอบฝายวิชาการประสานกับสวนการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบวา การเก็บเงินยอนหลังดังกลาวจะมีปญหาที่
เปนผลกระทบใดหรือไม หากไม ก็ใหความเห็นชอบ

4. ใหแตงตัง้คณะท ํางานปรบัปรงุประกาศฯ เรือ่ง อตัราคาธรรมเนยีมผลติดษุฎบีณัฑติฯ ประกอบดวย รองอธกิารบดี
ฝายวิชาการ เปนประธาน คณบดีทุกสํ านักวิชาที่มีหลักสูตรปริญญาเอก เปนคณะทํ างาน โดยมีผูชวยอธิการบดี
ฝายวชิาการ เปนเลขานุการ และหัวหนาสวนสงเสริมวิชาการ เปนผูชวยเลขานุการ

4.11 ขออนมุตัเิลือ่นการเปดสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต จากภาคการศึกษาที่ 3/2548 เปนภาคการ
ศกึษาที่ 1/2550

 มติ อนุมัติใหเลื่อนการเปดสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต จากภาคการศึกษาที่ 3/2548 เปนภาคการ
ศกึษาที่ 1/2550  ตามที่เสนอ

4.12 ขออนมุตัแิตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาฟสิกส
มติ 1. อนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยไมตองมีการสํ ารวจตลาดกอน เนื่องจากเปนสาขาขาดแคลน

และเปนความตองการของประเทศ
2. ใหเพิม่เตมิ กรรมการภายนอกจากทัง้ภาครฐัและเอกชน และควรมผีูเชีย่วชาญทางนาโนเทคโนโลยเีปนกรรมการดวย
3. ใหแตงตัง้ หวัหนาสาขาวชิาฟสกิส เปนกรรมการและเลขานุการ

4.13 ขออนมุตัเิปลี่ยนระดับการเขาศึกษา (เปนกรณีพิเศษ) เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
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มติ อนุมัติเปลี่ยนระดับการเขาศึกษาจากปริญญาโทเปนปริญญาเอกของนางสาวมยุรี  พลเยี่ยม ผูทีจ่ะเขาศกึษาสาขาวชิา
เคม ีในภาคการศกึษาที ่3 ปการศกึษา 2548 เพือ่เปนผูรบัทนุผูชวยวจิยัโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก รุนที ่8 ของ
ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  สาครกิ ตัง้แตภาคการศกึษาที่ 3 ปการศึกษา 2548  เปนกรณีพิเศษ

4.14 ขออนุมัติจดัประชมุเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาฟสกิสแหงชาต ิครัง้ที ่1 (The 1st National 
Symposium on Physics Graduate Research)

มติ อนมุตัใิหจัดประชุมฯ ในระหวางวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2549  ตามที่เสนอ โดยใหปรับตัวชี้วัด (KPI) ในรายละเอียด
คํ าของบประมาณใหตรงกบัตวัชีว้ดัการบรรลวุตัถปุระสงคในเอกสารโครงการตามแผนปฏบิตักิาร และคาลงทะเบยีนที่
เรยีกเกบ็ 200 บาท เปนอัตราที่นอยไป ควรเก็บใหเหมาะสม

4.15 ขออนมุัติเปดรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มติ อนมุตัิเปดรายวิชา จํ านวน 9 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2548 ดังนี้

1. หลกัสตูรสาขาวชิาภมูสิารสนเทศ สาขาวชิาการรบัรูจากระยะไกล จ ํานวน 1 รายวชิา เปนวชิาบงัคบัเลอืก กลุม 2 กลุม
วชิาเลอืกทางระบบสารสนเทศภมูศิาสตรและการศกึษาแผนที ่คอื 106612 พืน้ฐานการวจิยัภมูสิารสนเทศ  3(3-0-6)

2. หลกัสตูรสาขาวชิาคณติศาสตรประยกุต สาขาวชิาคณติศาสตร จ ํานวน 8 รายวชิา เปนวชิาเลอืก ดงันี้
1) 103682 ความนาจะเปนและกระบวนการสุม 4(4-0-12)
2) 103683 วธิกีารคณนาส ําหรบัการเงนิ      4(4-0-12)
3) 103726 เรือ่งในวชิาการวเิคราะห  4(4-0-12)
4) 103727 เรือ่งในวชิาการวเิคราะหเชงิฟงกชัน่ 4(4-0-12)
5) 103782 แคลคลูสัเฟนสุม 4(4-0-12)
6) 103783 คณติศาสตรของอนพุนัธทางการเงนิ 4(4-0-12)
7) 103784 การควบคมุเฟนสุมเหมาะสมทีส่ดุและการลงทนุ 4(4-0-12)
8) 103785 ตวัแบบตอเนือ่งในทางการเงนิ 4(4-0-12)

4.16 ขออนมุตังิบประมาณจากกองทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพือ่อดุหนนุโครงการวจิยัเพือ่ท ําวทิยานพินธระดับ
บณัฑติศึกษา และโครงการวิจัยและพัฒนา สํ าหรับคณาจารย ประจํ าปงบประมาณ 2549

มติ อนมุตัวิงเงนิงบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น 4,442,600 บาท (สี่ลานสีแ่สนสีห่มืน่สองพนัหกรอยบาทถวน) โดยแบงออกได
ดังนี้
1. จดัสรรสํ าหรับคณาจารย (โครงการวิจัยและพัฒนา) 3,332,000  บาท
2. จดัสรรสํ าหรับบณัฑิตศกึษา (โครงการวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา) 1,110,600 บาท

4.17 ขออนมุตัริบันกัศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1
มติ อนุมัติรับนายวสันต บุญเติม เขาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการศึกษา แบบ 1 ใน

ภาคการศึกษาที่ 3/2548 โดยมี ศ.ดร.นนัทกร  บุญเกิด เปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
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4.18 ขออนมุตัแิตงตั้งคณาจารยบัณฑิตศึกษา
มติ อนุมัติแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2548 เปนตนไป ในสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม จํ านวน 4 ราย ดังนี้
1. อาจารย ดร.รังสรรค  ทองทา
2. อาจารย ดร.ชาญชัย  ทองโสภา
3. อาจารย ดร.ชุติมา  พรหมมาก
4. อาจารย ดร.วิภาวี  อุสาหะ

4.19 ขอความเห็นชอบเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
มติ ใหความเห็นชอบเพิ่มรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จํ านวน      

3 รายวิชา ซึ่งทั้ง 3 รายวิชาดังกลาวไดบรรจุอยูในกลุมวิชาบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตอยูแลว 
ดังนี้
1. 426610 วิธีการเชงิคณิตศาสตรในวัสดุศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 4(4-0-12)
2. 426611 อณุหพลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-9)
3. 426613 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-9)
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการเรียนการสอน และเพื่อความเหมาะสมในเนื้อหาเฉพาะทาง  เชน ทาง
Electronic Ceramics โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2548 เปนตนไป

4.20 ขอความเหน็ชอบวิธีการดํ าเนินการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) สาขาวิชา
แมคคาทรอนิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)

มติ ใหความเห็นชอบวิธีการดํ าเนินการ ตามที่เสนอ โดยใหทํ ารายงานเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน พรอม
ส ําเนาแจงสภาวิชาการทราบดวย

4.21 ขอความเห็นชอบการกํ าหนดขนาดของชั้นเรียนระดับปริญญาตรี
มติ ใหความเห็นชอบกํ าหนดแนวปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการประจํ าศูนยบริการการศึกษา ดงันี้   

1. รายวิชาบงัคับของหลักสูตร รายวิชาเลือกบังคับของหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี กํ าหนดจ ํานวนนักศึกษาลง
ทะเบียนเรียนตํ่ าสุดไวที ่15 คน หากพนกํ าหนดลงทะเบียนแลวเหลือจํ านวนนักศึกษาไมถึงเกณฑที่กํ าหนดใหปด
รายวิชา หากมีความจํ าเปนตองเปดใหสาขาวิชาแจงเหตุผลเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

2. ถารายวชิานั้นเปนวิชาที่กํ าหนดในหลักสูตรและเปดใหสํ าหรับนักศึกษาที่จะสํ าเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาเขียน
ค ํารองตอสาขาวิชาเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาตอไป

4.22 สรปุผลการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจํ าปการศึกษา 2549
มติ 1. รับทราบ สรุปจํ านวนผูสมัครเพื่อคัดเลือกประเภทโควตา ซึ่งมีจํ านวนผูสมัคร 11,621 คน จํ าแนกเปน กลุมสาขา

วิชาวิศวกรรมศาสตร จํ านวน 4,045 คน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํ านวน 801 คน  กลุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํ านวน 1,294 คน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จํ านวน 1,228 คน และกลุม     
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํ านวน 4,253 คน
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2. มอบศูนยบริการการศึกษารับขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณารวมกับประสบการณที่ผานมา เพื่อกํ าหนด
จ ํานวนนักศึกษาโควตาที่จะคัดเลือกไว

5. เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอบรม “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ”
มติ อนมุัติแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ประธาน
2. รองศาสตราจารย  ดร.ประสาท  สืบคา รองประธาน
3. ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย  กรีนันท กรรมการ
4. ศาสตราจารย ดร.สรุพล  นิติไกรพจน กรรมการ
5. อาจารย ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร กรรมการ
6. รองศาสตราจารย  ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ
7. นางนงเยาว  สุคํ าภา ผูชวยเลขานุการ
8. นางสาวจุฑามาศ  สวัสดี ผูชวยเลขานุการ
9. นายไพฑูรย  นิยมนา ผูชวยเลขานุการ

5.2 ขอหารอืการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติ เหน็ควรแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ ดังนี้

1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทวี  เลิศปญญาวทิย  (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
2. นายทศพล  ตันติวงษ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
3. นายพงศโพยม  วาศภตู ิ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
4. นายสัมพันธ  ศลิปนาฎ  (รองประธานบริษัทซีเกทเทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํ ากัด)
5. นางลกัษณา  ลีละยทุธโยธนิ (นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย)
6. นายวิฑูรย  ชาติปฏิมาพงศ  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา)
7. รองศาสตราจารยเชิดชัย  โชครัตนชยั  (นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา)
8. นายทวิสันต  โลณานุรักษ  (ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา)
9. นายปรีชา  ลิ้มอั่ว  (ผูจัดการทั่วไป เดอะมอลล นครราชสีมา)
10. นายวิทยา  วิรารัตน  (อดีตประธานหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ)
11. นางประภาศรี  สุฉันทบตุร  (อดีตประธานเขตหอการคาไทย และอดีตประธานหอการคาจังหวัดยโสธร)
12. นายเมธี  โสภณ  (อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี)
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร เปน กรรมการและเลขานุการ
14. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยมขีอเสนอแนะ อาจพจิารณาเพิม่เตมิบคุคลตอไปนี ้ คอื คณุด ํารง  พฒุตาล  ดร.ศกัดิ ์  กองสุวรรณ และหาก
กรรมการสภาวชิาการเหน็ควรเสนอชือ่ผูทรงคณุวฒิุทานใดอกี ขอใหเสนอไปยงัทานอธกิารบดี
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5.3 ขอความเหน็ชอบ (ราง) ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเพิ่มการผลิตแพทยภายใตโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข ประจํ าปการศึกษา 2549

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยมอบคณบดีสํ านักวิชาแพทยศาสตรปรับแกรายละเอียดตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม เรื่องใดที่ยังไมมีความแนนอน หรือไมชัดเจน ยังมิควรระบุในประกาศฯ ทั้งนี้ ใหประสานกับศูนยบริการ
การศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ ของการจดัทํ าประกาศฯ และเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง

 (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  รัตนพานี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภาวิชาการ
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